



ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ห้ามจำหน่ายสุรา
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถ การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ และการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงรายจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” เพื่อดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ดังกล่าวข้างต้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำรูปแผนที่ เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่เป็นเขตพื้นที่ห้ามจำหน่ายสุรา จำนวน ๖๔๘ สถานศึกษา ๖๔๘ เขตพื้นที่โซนนิ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ราชการต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย <http://chiangrai.excise.go.th>

ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรารายเดิม และได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราอยู่ก่อนวันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาสามารถจำหน่ายสุราและขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุราในปีถัดไปได้ เว้นแต่กระทำความผิดเกี่ยวกับการขายสุรา นอกจากถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเจ้าพนักงานสรรพสามิตจะไม่ออกหรือต่อใบอนุญาตขายสุราให้ตลอดไป ผู้ใดเปิดให้บริการจำหน่ายสุราในสถานที่ ที่ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใกล้เคียงสถานศึกษาและส่วนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายปณัตต์ ใจทน)
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย